

ลำดับ	พื้นที่ปฏิบัติงาน ชุมชน)/ท้องถิ่น/หน่วยงาน ภาครัฐ/ SMEs/ Start up)	จำนวนคนที่ จะจ้าง (คน)	ภาระงานที่มอบหมายให้แก่ผู้รับการจ้าง
1	เทศบาลนครสงขลา ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา	5	เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล ดำเนินโครงการร่วมกับชุมชน เช่น โครงการพัฒนาชุมชนชนบทและชุมชนเมือง การพัฒนาระบบ Smart Farming การพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน และการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ
2	เทศบาลเมืองเขารูปช้าง อำเภอ เมือง จังหวัดสงขลา	5	เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล ดำเนินโครงการร่วมกับชุมชน เช่น การพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคติดต่อชุมชน การจัดการขยะชุมชน และการ ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์
3	องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา	5	เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล ดำเนินโครงการร่วมกับชุมชน เช่น โครงการพัฒนาชุมชนชนบทและชุมชนเมือง การจัดการขยะชุมชน และ การส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์
4	เทศบาลตำบลเกาะแก้ว อำเภอ เมือง จังหวัดสงขลา	5	เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล ดำเนินโครงการร่วมกับชุมชน เช่น การพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคติดต่อชุมชน การจัดการขยะชุมชน และการ ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์
5	องค์การบริหารส่วนตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา	5	เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล ดำเนินโครงการร่วมกับชุมชน เช่น โครงการพัฒนาชุมชนชนบทและชุมชนเมือง การพัฒนาการท่องเที่ยว ชุมชน
6	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา	5	เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล ดำเนินโครงการร่วมกับชุมชน เช่น โครงการพัฒนาชุมชนชนบทและชุมชนเมือง การพัฒนาระบบ Smart Farming การพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน และการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ
7	องค์การบริหารส่วนตำบลคูเต่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา	5	เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล ดำเนินโครงการร่วมกับชุมชน เช่น โครงการพัฒนาชุมชนชนบทและชุมชนเมือง การพัฒนาการท่องเที่ยว ชุมชน และการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
8	องค์การบริหารส่วนตำบลสิง ห์ม้อ อำเภอสิงหนคร จังหวัด สงขลา	5	เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล ดำเนินโครงการร่วมกับชุมชน เช่น โครงการพัฒนาชุมชนชนบทและชุมชนเมือง การส่งเสริมและพัฒนา เศรษฐกิจสร้างสรรค์ และการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน
9	องค์การบริหารส่วนตำบลบาง เขียด อำเภอสิงหนคร จังหวัด สงขลา	5	เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล ดำเนินโครงการร่วมกับชุมชน เช่น โครงการพัฒนาชุมชนชนบทและชุมชนเมือง การส่งเสริมและพัฒนา เศรษฐกิจสร้างสรรค์ และการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน
10	องค์การบริหารส่วนตำบลรำแดง อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา	5	เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล ดำเนินโครงการร่วมกับชุมชน เช่น โครงการพัฒนาชุมชนชนบทและชุมชนเมือง การส่งเสริมและพัฒนา เศรษฐกิจสร้างสรรค์ และการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน
11	องค์การบริหารส่วนตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา	5	เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล ดำเนินโครงการร่วมกับชุมชน เช่น โครงการคืนป่าให้ประชาชน การพัฒนาระบบ Smart Farming และ การส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์











75	องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล	5	เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล ดำเนินโครงการร่วมกับชุมชน เช่น โครงการคีนป่าให้ประชาชน โครงการพัฒนาชุมชนชนบทและชุมชนเมือง การบริหารจัดการน้ำชุมชน และการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน
76	องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนุ หลัง อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล	5	เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล ดำเนินโครงการร่วมกับชุมชน เช่น โครงการพัฒนาชุมชนชนบทและชุมชนเมือง การส่งเสริมและพัฒนา เศรษฐกิจสร้างสรรค์ และการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน
77	องค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล	5	เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล ดำเนินโครงการร่วมกับชุมชน เช่น โครงการพัฒนาชุมชนชนบทและชุมชนเมือง การส่งเสริมและพัฒนา เศรษฐกิจสร้างสรรค์ และการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน
78	องค์การบริหารส่วนตำบลควน สตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล	5	เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล ดำเนินโครงการร่วมกับชุมชน เช่น โครงการคีนป่าให้ประชาชน โครงการพัฒนาชุมชนชนบทและชุมชนเมือง การบริหารจัดการน้ำชุมชน และการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน
79	องค์การบริหารส่วนตำบลนิคม พัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล	5	เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล ดำเนินโครงการร่วมกับชุมชน เช่น โครงการพัฒนาชุมชนชนบทและชุมชนเมือง การส่งเสริมและพัฒนา เศรษฐกิจสร้างสรรค์ และการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน
80	องค์การบริหารส่วนตำบลแปะ-ระ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล	5	เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล ดำเนินโครงการร่วมกับชุมชน เช่น โครงการพัฒนาชุมชนชนบทและชุมชนเมือง การส่งเสริมและพัฒนา เศรษฐกิจสร้างสรรค์ และการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน